

489	นางสาว	ซูไมยะห์	ดาเยะ	คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชานิติศาสตร์	โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถ จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
490	นาย	อมรเทพ	วรรณศรี	คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชานิติศาสตร์	โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถ จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
491	นางสาว	ยุภาพัทธ์	หมัดชาและ	คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
492	นาย	ศอลาย	หมัดอาดัม	คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ	โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถ จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
493	นางสาว	ณัฐธิดา	เพาะปลูก	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
494	นางสาว	ปวีณธิดา	คงราช	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
495	นางสาว	มัทนา	อ่อนรอด	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
496	นางสาว	มาลีดา	ศิริธาร	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
497	นางสาว	ลักษณพร	รัตนสุนทร	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
498	นางสาว	ศิริรัตน์	ไชยสวนแก้ว	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
499	นางสาว	สุโรยา	เม็ง	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
500	นางสาว	อัมมานัน	มะยิดา	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
501	นางสาว	เจ๊ะรูกานา	สะอะ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
502	นาย	ณัฐพงศ์	หน่อนารถ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
503	นาย	ภาณุวัฒน์	แสงทอง	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
504	นาย	ศุภกร	สิงห์ทองรัตน์	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
505	นางสาว	จุฑารัตน์	กาญจนพรหม	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
506	นางสาว	ชุติมา	ท่าห้อง	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
507	นางสาว	ชูชาน	เจ๊ะดอเลาะ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
508	นางสาว	ธัญกมล	แซ่ซื่อ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
509	นางสาว	นาดียา	หวันอะหลี	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
510	นางสาว	นิสริน	หมัดอะดัม	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
511	นางสาว	ปาริฉัตร	อำภามณี	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
512	นางสาว	ภาณุมาศ	เวชงาม	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
513	นางสาว	ยุภาวรรณ	ยังสลิษฐ์	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
514	นางสาว	วนิดา	สงค์หนู	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
515	นางสาว	วิมลธิดา	ธรรมชาติ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
516	นางสาว	ขวัญสุดา	คงทอง	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
517	นางสาว	จารุวรรณ	นุ่นทองหอม	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
518	นางสาว	ณัฐชนน	วงศ์สว่าง	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
519	นางสาว	ธันยธรณ์	วัฒนเมธาวิ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
520	นางสาว	พรพิมล	แปะนะ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
521	นางสาว	รัชฎาพร	ขวัญชุม	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
522	นางสาว	ราตรี	หมัดสะแหละ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
523	นางสาว	วนิดา	หนูเจริญ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
524	นางสาว	วรรณฤดี	ยอดทวี	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
525	นางสาว	วรางคณา	ดวงแป้น	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
526	นางสาว	สุดารัตน์	แม่ดีเมาะ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

527	นางสาว	สุมินตรา	แช่เล่า	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
528	นางสาว	อรณิชา	ศรีวิเชียร	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
529	นางสาว	อารัสสร	จันทพรพรมณ	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
530	นางสาว	เจี๋ยรายา	โต๊ะบู	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
531	นาย	ภูวนศ	รัตฉวี	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาชีววิทยา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
532	นางสาว	จิราพร	สังข์ทอง	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาฟิสิกส์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
533	นางสาว	สุธิมา	สุขอ่อน	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาฟิสิกส์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
534	นาย	ปัญญาธิช	ภูวนหงส์	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาฟิสิกส์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
535	นาย	ปัญญาภาส	ชุมขวัญ	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาฟิสิกส์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
536	นางสาว	นนทิชา	แก้วนิล	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
537	นางสาว	นุรุลมูมินะห์	เจี๋ยเต็ง	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
538	นางสาว	ปัทมวรรณ	ชูสุวรรณ	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
539	นางสาว	นันทน์ภัส	หนูเสื่อ	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
540	นาย	ธราเทพ	บัวเพชร	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
541	นาย	นครินทร์	เจริญคำ	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
542	นางสาว	กัลยาณี	แก้วทองงค์	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
543	นางสาว	ศิริกานต์	แช่ตั้ง	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
544	นางสาว	อติดา	กิริติธัญกร	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
545	นางสาว	ศศิรา	ชูแจ่ม	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาสถิติ	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
546	นางสาว	กานต์พิชชา	แดงทอง	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
547	นางสาว	จิตติกาญจน์	เส่งสุวรรณ	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
548	นางสาว	ชติกาญจน์	ครองดเพ็ง	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
549	นางสาว	ชุตติกาญจน์	ตั้งซิม	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
550	นางสาว	ณิชากุล	สีเพชร	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
551	นางสาว	ทวิรินทร์	ทรัพย์สิน	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
552	นางสาว	ธัญชิตา	สังข์ทอง	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
553	นางสาว	นิตากกร	คงพันธุ์	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
554	นางสาว	นุรมา	สุไลมาน	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
555	นางสาว	ปณิดา	พรมเหล็ก	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
556	นางสาว	ปภาดา	ยอดสวัสดิ์	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
557	นางสาว	ปัทมา	ภาชสุวรรณ	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
558	นางสาว	ปิยนันท์	อุคมศรี	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
559	นางสาว	ยลดา	ชูประดิษฐ์	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
560	นางสาว	รวิสรา	ศรีสัมฤทธิ์	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
561	นางสาว	รัชนีวิไล	บัวบาน	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
562	นางสาว	อรอมล	ชุมสุด	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
563	นาย	ยอดฉัตร	ธีระศักดิ์	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
564	นาย	วิศรุต	ศรีเมือง	คณะวิทยาศาสตร์	สาขาวิชาเคมี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

565	นาย	สุทธิโชค	วงศ์เจริญ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
566	นาย	เจริญชัย	สังข์แก้ว	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
567	นางสาว	กฤษณ์	สาพรเจริญ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี - ชีววิทยา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
568	นางสาว	ณัฐกานต์	พิมพ์เทพ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี - ชีววิทยา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
569	นางสาว	ทิพเนตร	มาตจร	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
570	นางสาว	อัครพรธรม	อัครวัฒน์เมธี	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
571	นางสาว	วารารณ	ยูโสภ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
572	นางสาว	สิริธัญญา	สิริสุนทรารณ	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
573	นางสาว	อาชีรา	กมล	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
574	นาย	อดิษฐ์	ยิ่งสุขสกุล	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
575	นางสาว	ฟ้าชีหิยะ	ตือระ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
576	นางสาว	ชุลีชานา	ปรุ่งเหล็ก	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
577	นาย	ยุทธศักดิ์	มณีนรัตน์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
578	นางสาว	ชลดา	หมัดจุโกบ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี - ชีววิทยา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
579	นางสาว	ดวงดีสนิม	บิอแน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี - ชีววิทยา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
580	นางสาว	มารีย์ม	กาเจอร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี - ชีววิทยา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
581	นางสาว	ณัฐชา	มะสอ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
582	นางสาว	ขอดียะ	หลิปายัง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
583	นางสาว	อรจิรา	วรรณลักษณ์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียาง โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
584	นางสาว	ประภาพร	บัวหนู	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียาง โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
585	นางสาว	พิรดาวซ์	วามดีชา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียาง โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
586	นาย	อิสมาอิล	บุญแจะแง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียาง โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
587	นางสาว	จุรีพร	ขนานใต้	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
588	นางสาว	นุรออาฮิซหะห์	เปาะเยาะ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
589	นางสาว	ฟาติยะ	กอเดร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
590	นางสาว	อัสนา	สกุลดีเยาะ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
591	นางสาว	กิตติยา	หมี่ทอง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม โครงการทุนการศึกษาข้างเผือกสงขลานครินทร์
592	นาย	ณัชรเอก	ไยต์กัม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม โครงการทุนการศึกษาข้างเผือกสงขลานครินทร์
593	นาย	ศักรินทร์	พรมจับ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาทรัพยากรประมง โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
594	นางสาว	สราวดี	พิทักษ์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
595	นาย	ณภัทร	สามทอง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาระบบสารสนเทศ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
596	นางสาว	วารารณ	ซูหนู	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
597	นางสาว	สุธิดา	หมดจด	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
598	นางสาว	กุลธิดา	ชุมบุญรักษ์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
599	นางสาว	ทิตติธิดา	อักษรสีหิ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
600	นางสาว	นริศรา	ไชยศรียา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
601	นางสาว	ธนัชพร	สุริยะ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน โครงการทุนการศึกษาข้างเผือกสงขลานครินทร์
602	นางสาว	จันทร์จิรา	พันผักแว่น	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โครงการทุนการศึกษาข้างเผือกสงขลานครินทร์

907	นาย	ฐิติพงศ์	เกิดมณี	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
908	นางสาว	ชาบานาร์	มรรคาเขต	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
909	นางสาว	ดวงเดือน	ทิวะโร	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
910	นางสาว	นัสรินทร์	บินมะเก๊ะ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
911	นางสาว	สุจิวรรณ	ภักดี	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
912	นางสาว	อุษัยนา	จาปิง	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
913	นางสาว	นุรีย์ฮัน	เล็งฮะ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
914	นางสาว	ปาริดา	เภาวัลย์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
915	นางสาว	มูทิตา	ปราบโรค	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
916	นาย	ภคินทร์	สว่างรัตน์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
917	นางสาว	กัญรัตน์	โกศล	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
918	นางสาว	นอร์เรียว	ทองคำ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
919	นางสาว	วิสมา	ยูโซะ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
920	นางสาว	อาชียะ	เจ๊ะและ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
921	นางสาว	อากาภัทร	เหลือสม	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
922	นางสาว	จิตติยา	สุกหอม	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
923	นางสาว	ชุนย์ดา	แวเงาะ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
924	นางสาว	อัฟพะห์	สะแลแม็ง	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
925	นางสาว	ณัฐพร	จินหิต	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
926	นางสาว	ภาวดี	แก้วมณี	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
927	นาย	ฟาอิด	มะลี	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
928	นาย	อับดุลวาฮิส	หิมบู	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
929	นาย	ปรเมศวร์	ขวัญเพชร	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
930	นางสาว	มาเรียว	สำหนิ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
931	นาย	วศิน	พรหมแก้ว	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
932	นางสาว	นัสรีน	เตี้ยเล็ก	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
933	นางสาว	ศศิธร	แก้วประสม	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
934	นางสาว	โรสลิดา	หมื่นสมาน	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
935	นางสาว	นัชฎุภรณ์	หลวงศรีขนา	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
936	นางสาว	ปฐมาภรณ์	อินคล้าย	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
937	นางสาว	รุชฌิณี	ยะแซ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
938	นางสาว	สุกชญา	แดงนุ้ย	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
939	นางสาว	นัจมีย์	วาสิทธิ์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
940	นางสาว	ฟาตีฮะห์	บาโง์สือนอ	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
941	นาย	อาซิมัน	รูเต็ง	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
942	นางสาว	ซูวัยบะห์	สามะแม	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
943	นางสาว	นภัทสรณ์	นวลแย้ม	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
944	นางสาว	นาเดียร์	กาเดร์	คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

1021	นางสาว	พิศสุวรรณ	แก้วคุณากร	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1022	นางสาว	ภัททิยา	ลูสุข	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1023	นางสาว	รติกุล	ทองเกลี้ยง	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1024	นางสาว	สุรชาติพย์	อินทร์จันทร์	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1025	นางสาว	หทัยภัทร	แซ่ขุน	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1026	นางสาว	อติตญา	รักเอียด	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1027	นางสาว	อนินทิตา	จันทร์เส็ง	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1028	นางสาว	อิลมี	โต๊ะพา	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1029	นางสาว	แสงเทียน	วิชัยดิษฐ	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1030	นาย	คณิศร	ทิพศรี	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1031	นาย	ณัฐดนัย	ท่วงสุด	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1032	นาย	คนุสิทธิ์	เยี่ยงพฤกษาวัลย์	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1033	นาย	รอชิน	ร่าหมาน	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1034	นาย	อาติรอน	อิสอ	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1035	นาย	เด่นพงศ์	ทัตกุลกิจ	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1036	นางสาว	วรรษยา	ศรชนะ	คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร	โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
1037	นาย	ณรงค์เดช	อ่อนรัตน์	วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1038	นางสาว	กิตติยากร	บุญมาเลิศ	วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1039	นางสาว	สรீมา	ตันหยงตะมุง	วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1040	นาย	ณัฐพรศ	ตันทการณั	วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1041	นาย	บัชสิทธิ์	เทศอาเส็น	วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1042	นาย	ปัญญา	นวลจันทร์	วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1043	นางสาว	พิชญญา	มหาชุด	วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1044	นางสาว	สิริยากร	โชคเกื้อ	วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1045	นาย	รัชชานนท์	เจียมจ่านงค์	วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1046	นางสาว	พนิตนันท์	โชคเขาว์วรรณ	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1047	นางสาว	พัชรินทร์	ยอลิน	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1048	นาย	ต้นน้ำ	สมชนะกิจ	วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1049	นางสาว	ชาพีเนษย์	หุ้ยอัน	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1050	นางสาว	ชูฮาดา	มิหีม	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1051	นางสาว	นัสรีย์	นุ้ยผอม	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1052	นางสาว	อัสมมา	มานู	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1053	นางสาว	ฮาลินี	ละไบแค	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1054	นางสาว	ฮูสนา	มานะ	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1055	นางสาว	บุรลุมรวานี	มะมิง	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา	โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
1056	นางสาว	สุวดี	หมะหุม	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา	โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
1057	นาย	กอตัทพ์	ศรีวิชา	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา	โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
1058	นาย	อับดุลมานาฟ	ศรีตุลาการ	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา	โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

1059	นางสาว	ขวัญตา	สุวรรณรัตน์	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1060	นางสาว	สุวนันท์	สิทธิมนต์	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1061	นางสาว	อุสนา	ลาตะ	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1062	นางสาว	โนรียะ	บาซอ	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา	โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถ จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
1063	นาง	ศิริพร	ชัยศิริ	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1064	นางสาว	พัทธสิกา	ใบหล้า	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1065	นางสาว	นาตาชา	พรรณราย	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1066	นางสาว	นาวีรัตน์	จะปะภียา	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1067	นางสาว	นุรฮาฟิซา	อาแว	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1068	นางสาว	บาชีละฮ์	ยูโซะ	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1069	นางสาว	ปาริชา	แก้งมะลาฟี	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1070	นางสาว	ฟาติละห์	มาลีลาตะ	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1071	นางสาว	รินลดา	เทศทอง	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1072	นางสาว	ลาฎีฟี๊ะ	บุญเหม	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1073	นางสาว	วิลาวรรณ	บิลเต๊ะ	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1074	นางสาว	อัทพ์พิฟ	ซุมนุมพันธ์	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1075	นางสาว	อัสมา	พรรณราย	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1076	นางสาว	อูมามัฮ์	เจะเลาะ	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1077	นางสาว	ฮาซานะห์	สามะ	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1078	นาย	พีครุดดีน	ราเย็น	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1079	นางสาว	เยาวน่า	โมหยา	วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม	โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถ จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม
1080	นางสาว	ภาวิณี	นาสัยง	โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติวิทยาพาราไทย - จีน สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
1081	นาย	นรธิป	สันสาคร	โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติวิทยาพาราไทย - จีน สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี	โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี